

Số: 48 /TB-CTHADS

Sơn La, ngày 10 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Sơn La - Lò Anh Vĩnh tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác THADS, theo dõi án hành chính tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022

Ngày 09/5/2022, Cục Thi hành án dân sự (sau đây viết tắt là THADS) tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022. Chủ trì hội nghị: đồng chí Lò Anh Vĩnh – Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh. Tham dự Hội nghị tại Cục THADS tỉnh Sơn La có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục; lãnh đạo Chi cục THADS thành phố và toàn thể công chức thuộc Cục và Chi cục THADS Thành phố. Tại điểm cầu Chi cục-11 huyện có lãnh đạo Chi cục và toàn thể công chức các Chi cục THADS trong tỉnh.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022; triển khai Thông báo số 55/TB-BTP ngày 27/4/2022 của Bộ tư pháp về Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi tại Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2022; Quy định số 378-QĐ/TU ngày 19/4/2022 của Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý; Kế hoạch số 36-KH/BCSD ngày 26/4/2022 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về Xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý của Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận của Chi cục THADS các huyện, thành phố, tại hội nghị đồng chí Phó Cục trưởng đã phát biểu kết luận, cụ thể như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác tháng 4 năm 2022

1. Về kết quả

Trong tháng, các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022¹; Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ

¹ Ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tư pháp

THADS, theo dõi án hành chính của Tổng cục THADS²; Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự³; Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục THADS tỉnh Sơn La⁴; Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính cho Chi cục THADS các huyện, thành phố năm 2022⁵ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng, đã chỉ đạo các đơn vị triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 về “*nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững*”; phát động phong trào thi đua chuyên đề kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự; chỉ đạo tổng kết Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý kho vật chứng và Nghị định số 70/2013/NĐ-CP ngày 02/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002/NĐ-CP; tiếp tục tổ chức kiểm tra toàn diện, chuyên đề các mặt công tác 03 Chi cục THADS cấp huyện⁶; tổ chức tự kiểm tra tại Cục THADS tỉnh. Thực hiện tốt việc thực hiện chế độ chính sách, bố trí cho công chức nghỉ Lễ⁷ đúng quy định đồng thời phân công trực đảm bảo an ninh an toàn trụ sở, kho vật chứng. Duy trì thường xuyên các cuộc họp giao ban công tác tuần nhằm triển khai đầy đủ các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, cấp trên và địa phương về công tác chuyên môn và phòng, chống dịch Covid-19 và các mặt công tác khác.

Kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính tháng 4, toàn tỉnh đã giải quyết xong về việc **68,65%** đạt 82,7% so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao trong năm 2022); về tiền đạt tỷ lệ: **23,99%** đạt 56,9% so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao trong năm 2022).

2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác còn có những tồn tại, hạn chế như: một số đơn vị kết quả thi hành về tiền còn thấp⁸, một số nhiệm vụ chậm tiến độ triển khai thực hiện. Một số công chức và người lao động chưa kịp thời thích ứng với tình hình mới; chưa chủ động đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ.

² Quyết định số 1020/QĐ-TCTHADS ngày 24/12/2021 của Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi án hành chính cho các cơ quan THADS địa phương

³ Ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-BTP ngày 16/03/2022 của Bộ Tư pháp

⁴ Ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-CTHADS ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La.

⁵ Quyết định số 04/QĐ-CTHADS ngày 04/01/2022 của Cục THADS tỉnh.

⁶ Chi cục THADS huyện Phù Yên, Bắc Yên, Mường La.

⁷ Lễ giỗ tổ Hùng Vương và nghi Lễ Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 01/5

⁸ Yên Châu 7,16%; Bắc Yên 11,37%; Mai Sơn 11,77%; Thuận Châu 12,64%

II. Nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; Kế hoạch công tác năm 2022 và hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022, yêu cầu các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức; tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ban cán sự Đảng bộ Tư pháp, Tổng cục THADS về kỷ cương, kỷ luật, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Giao Phòng tổ chức cán bộ tham mưu, đôn đốc các Chi cục thực hiện.

2. Thường xuyên kiểm tra, rà soát đánh giá các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đã được phê duyệt; rà soát bổ sung các nhiệm vụ tại Thông báo số 55/TB-BTP ngày 27/4/2022 của Bộ Tư pháp về Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi tại Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2022, đảm bảo các nhiệm vụ đều được triển khai thực hiện đúng kế hoạch. Bám sát chỉ đạo về đảm bảo tình hình an chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh.

- Giao Văn phòng Cục tham mưu, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện.

3. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác của đơn vị, khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua Kết luận kiểm tra, tự kiểm tra của đơn vị; kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân, kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại. Tiếp tục tăng cường, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kiểm tra về kế toán nghiệp vụ đối với 12/12 đơn vị cấp huyện. Chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ Đoàn giám sát của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp giám sát (*Dự kiến làm việc trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Thuận Châu, Phù Yên*)

- Giao Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tham mưu đôn đốc các đơn vị thực hiện bảo đảm tiến độ.

4. Tập trung nguồn lực để tổ chức thi hành đối với các vụ việc có giá trị lớn mới thụ lý đảm bảo nâng cao tỷ lệ về tiền; bảo đảm các quy trình nghiệp vụ từ ra quyết định thi hành đúng pháp luật, tăng cường công tác vận động, thuyết phục. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án kế hoạch cưỡng chế phù hợp; xin ý kiến Ban chỉ đạo THADS cùng cấp để tổ chức cưỡng chế có huy

động lực lượng; tập trung chỉ đạo thực hiện đối với các vụ việc tín dụng ngân hàng, các vụ việc tham nhũng, kinh tế⁹; các vụ việc có điều kiện thi hành trên 01 năm chưa thi hành xong, các vụ việc thi hành án phá sản. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan ban ngành trong tỉnh giải quyết vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần xi măng Chiềng Sinh¹⁰

- Giao các Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án và Chi cục THADS huyện, thành phố tổ chức thực hiện.

5. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo đúng quy định, xử lý, giải quyết kịp thời các đơn kiến nghị, phản ánh; khiếu nại, tố cáo mới phát sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khắc phục kịp thời các hạn chế, thiếu sót trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Giao Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tham mưu đôn đốc các Chi cục THADS thực hiện.

6. Tích cực tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp, tập trung chỉ đạo trong tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; tham mưu tổ chức kiểm tra hoạt động của Ban chỉ đạo THADS 02 đơn vị (*Thành phố, Mai Sơn*).

- Giao các Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án và Chi cục THADS huyện, thành phố tổ chức thực hiện.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch điều động luân chuyển công chức các cơ quan THADS năm 2022; động viên đội ngũ công chức, người lao động hăng hái thi đua chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2022).

- Giao phòng tổ chức cán bộ tham mưu, đôn đốc các Chi cục thực hiện.

8. Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn; phối hợp tổ chức huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn năm 2022 và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện Dân quân tự vệ và kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện các đối tượng DQTV năm 2022¹¹; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp tình hình mới theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Tiến hành sửa chữa trụ sở Cục và Dự án xây dựng trụ sở và kho vật chứng của Chi cục THADS huyện Thuận Châu.

- Giao Văn phòng phối hợp với các cơ quan tổ chức thực hiện.

⁹ Vụ Công ty TNHH Hoàng Trường Anh (Mộc Châu); vụ Công ty cổ phần H2PT, vụ Bùi Thị Hương-Nguyễn Trường Sinh, vụ Hà Thế Anh, vụ Đỗ Hồng Phượng (Mai Sơn); vụ Công ty cổ phần gang thép Sơn La (Vân Hồ); vụ Nguyễn Thị Thúc (Yên Châu); vụ Công ty Hưng Phát (Cục THADS tỉnh); vụ Đinh Công Huân (Thành phố)

¹⁰ Công văn 1636/UBND-NC ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh Sơn La.

¹¹ Công văn số 2085/BCH-TM ngày 30/4/2022 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La.

Trên đây là Kết luận của Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh – Lò Anh Vĩnh tại Hội nghị giao ban đánh giá công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022, Cục THADS thông báo để các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố phổ biến đến toàn thể công chức, người lao động đơn vị để tổ chức thực hiện. /

Nơi nhận:

- Cục trưởng (b/c);
- Phó cục trưởng (để t/h);
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Chi cục THADS các huyện, thành phố (để t/h);
- Trang Thông tin điện tử Cục THADS;
- Lưu: VT, TH.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Lò Anh Vĩnh

